

Trong tất cả các nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ. Đảng ủy đều cử đồng chí cấp ủy trực tiếp phụ trách lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh. Trong những năm gần đây, lực lượng an ninh đã được tuyển chọn làm nhiệm vụ thường trực bảo vệ từ thôn xóm đến xã. Hàng năm xã đều đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu tuyển quân của trên giao cho. Từ năm 1991 đến năm 2000 số thanh niên lên đường nhập ngũ là 238 người. Lực lượng thanh niên lên đường nhập ngũ ngày càng có trình độ văn hóa cao, đủ tiêu chuẩn để tham gia vào các quân, binh chủng kỹ thuật, không có trường hợp nào đào, bỏ ngũ. Đã có một số anh em trưởng thành trong quân đội trở về địa phương tiếp tục tham gia công tác và một số ít ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng là công tác được Đảng bộ chú trọng. Từ năm 1990 xã bắt đầu lập sổ tình nghĩa để tặng các gia đình chính sách và xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tổng số sổ tình nghĩa cho đến năm 2000 là 124 sổ tặng đủ cho các gia đình chính sách. Số tiền trong quỹ đền ơn đáp nghĩa là trên 18.941.000 đồng. Đó là sự đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách xã hội, do chỉ đạo thiếu sâu sát, không kiểm tra kịp thời nên đã có thời gian cán bộ làm công tác chính sách mắc sai phạm

gây dư luận bất bình trong Đảng bộ và nhân dân mặc dù đã được sửa chữa kịp thời.

Về công tác xây dựng Đảng: Nếu như những kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, lần thứ XVIII việc đấu tranh gay gắt trong đại hội là chống tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương của một số đồng chí giữ cương vị chủ chốt thì tại các kỳ Đại hội lần thứ XXI, XXII, XXIII việc đấu tranh gay gắt trong đại hội là ở lĩnh vực quản lý kinh tế mà cụ thể là quản lý ngân sách xã, quản lý kinh tế tập thể hợp tác xã và thực hiện chính sách đất đai. Điển hình là Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, đại hội đã phải kéo dài thời gian thêm một ngày rưỡi theo quyết định của Thường vụ Huyện ủy, vì vướng mắc về kinh tế của một số đồng chí cấp ủy chưa được làm rõ. Đa số đại biểu về dự đại hội đã kiên quyết không bầu một số đồng chí vào cấp ủy mới vì có nghi vấn sai phạm về kinh tế. Đại hội cũng quyết nghị giao cho ban chấp hành khóa mới tiếp tục kiểm tra làm rõ những vướng mắc đó. BCH khóa XXIII đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết của đại hội. Được sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên, qua hai năm tiến hành kiểm tra, những sai phạm của một số cán bộ chủ chốt của khóa trước đã được làm rõ và bị xử lý kỷ luật.

Từ năm 1991 đến năm 2000, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Kim Bảng, Đảng bộ xã Văn Xá đã thực hiện có kết quả các nghị quyết về công tác

cán bộ, về chính đốn Đảng của BCH TW các khóa VII, khóa VIII. Trước hết Đảng bộ rất chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương ngày càng mạnh và hoạt động có hiệu quả. Tổ chức HDND ngày càng tỏ rõ là cơ quan quyền lực của địa phương thể hiện qua các nghị quyết của hội đồng, qua vai trò giám sát chính quyền và qua việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt từ khi thực hiện quy chế dân chủ thì tổ chức HDND ngày càng tỏ rõ vai trò của mình. UBND được tăng cường những đồng chí có năng lực nên đã thể hiện rõ vai trò điều hành quản lý Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Hội CCB được thành lập năm 1989; Hội Người cao tuổi được thành lập năm 1995 cùng với các đoàn thể chính trị khác đã tạo thành một hệ thống đoàn thể quần chúng, là cầu nối giữa nhân dân trong xã và Đảng bộ. Các đoàn thể này hoạt động ngày càng có hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương trong từng thời kỳ. Từ năm 1998 thực hiện quy chế dân chủ thì những kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của quần chúng được phản ánh kịp thời qua những đoàn thể này và qua các cuộc họp của đại biểu cử tri tiếp xúc với đại biểu HDND các cấp.

Về sinh hoạt Đảng: Các chi bộ đều thực hiện nghiêm chỉnh sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hàng

tháng và sử dụng có hiệu quả số sinh hoạt đảng viên do Huyện ủy quy định. Một quý sinh hoạt đảng bộ một lần. Trong các kỳ sinh hoạt đảng, tinh thần lãnh đạo được thể hiện rất rõ thông qua việc bàn bạc và quyết nghị những công việc, những giải pháp để chính quyền và đoàn thể, tổ chức nhân dân thực hiện. Nhiều chi bộ, nhiều kỳ sinh hoạt Đảng bộ và nhất là trong các kỳ đại hội, tinh thần đấu tranh phê bình trong Đảng ngày càng cao. Vì vậy mà những thiếu sót sai lầm trong công tác lãnh đạo từ chi bộ đến đảng bộ luôn được điều chỉnh. Những thiếu sót sai phạm của một số cán bộ, đảng viên được xác định có lý, có tình. Do đó mà một số đồng chí có thiếu sót đã tiến bộ nhanh chóng.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới luôn được nâng cao qua các lần học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua các đợt sinh hoạt chính trị trong nội bộ, qua các phương tiện thông tin đại chúng được tiếp xúc hàng ngày. Đảng viên đã hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, hiểu sâu hơn về vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng, do vậy càng thấy cấp thiết việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn cách mạng mới. Trong những kỳ thực hiện cuộc vận động, xây dựng và chỉnh đốn

Đảng, nhất là khi thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2) khóa VIII, 99% số đảng viên trong Đảng bộ đã được kiểm điểm và tu dưỡng về phong cách và lối sống, về tác dụng lãnh đạo của đảng viên đối với quần chúng. Các đảng viên đều được phân công phụ trách một số hộ quần chúng và trực tiếp làm tổ trưởng tổ dân cư. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ từ đó cũng được điều chỉnh và sửa chữa kịp thời thiếu sót của mình nên uy tín ngày càng được nâng cao.

Về công tác tổ chức của Đảng: Trong thời kỳ này thực hiện chủ trương của Huyện ủy nhằm tạo điều kiện để chi bộ lãnh đạo các mặt sản xuất và đời sống trị an của xóm được chặt chẽ, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp làm xóm trưởng. Từ khi thực hiện quy chế dân chủ thì chức danh xóm trưởng do nhân dân trong xóm bầu ra nhưng đại đa số đồng chí bí thư chi bộ vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm xóm trưởng, điều đó chứng tỏ được ý Đảng hợp với lòng dân.

Trong giai đoạn này Đảng bộ rất chú trọng phát triển đảng viên mới, đặc biệt ở các đối tượng thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và những thanh niên gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn cũng như phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên. Từ năm 1992 đến năm 2000 Đảng bộ kết nạp được 69 đảng viên mới, tất cả đều là đoàn

viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 14 đảng viên là giáo viên đưa tổng số đảng viên từ 166 đồng chí trong năm 1991 lên 218 đảng viên năm 2000.

Đảng bộ rất quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ chủ chốt của xã, đặc biệt là từ năm 1995 trở đi. Các đồng chí đang giữ chức vụ công tác hoặc có khả năng kế cận đã và đang học trung cấp chính trị, trung cấp quản lý Nhà nước là 11 đồng chí. Tuy vậy, việc đào tạo đội ngũ kế cận còn chưa có kế hoạch lâu dài, mang tầm chiến lược. Việc bố trí sử dụng cán bộ của Đảng bộ đã dần dần sửa được tình trạng cục bộ bè phái, địa phương chủ nghĩa mà trước kia thường mắc phải. Hướng sử dụng cán bộ là những đồng chí trưởng thành trong quân đội và một số ít đồng chí có năng lực phẩm chất đã được trưởng thành qua hoạt động ở địa phương.

Chất lượng các tổ chức đảng cũng ngày một khá hơn trước. Năm 1992 có 5 chi bộ được công nhận là Chi bộ vững mạnh. Năm 1998 có 9 chi bộ được công nhận là Chi bộ vững mạnh. Các năm 1999 – 2000 cả 10 chi bộ đều được công nhận là Chi bộ vững mạnh. Năm 1992 – 1994 và 1998 – 2000 đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và chính quyền cũng được công nhận là Chính quyền hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Về chất lượng đảng viên: Qua phân loại đảng viên hàng năm, đảng viên đủ tư cách chiếm 96%, trong đó có 35% là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số đảng viên không đủ tư cách thường do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình hoặc khê đọng sản phẩm, có đồng chí vì bỏ sinh hoạt nhiều lần. Đặc biệt có một ít đảng viên sai phạm nghiêm trọng về kinh tế và làm sai chính sách phải xử lý về pháp luật nên đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 23 (1995 – 2000) số đảng viên bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên là 19 đồng chí, trong đó khai trừ 3 đồng chí.

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới trong 10 năm 1991 – 2000, Đảng bộ Văn Xá đã nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lãnh đạo nhân dân toàn xã phấn đấu giành nhiều thành tựu to lớn về các mặt phát triển sản xuất, xây dựng đời sống trong nhân dân. Bộ mặt nông thôn đã thực sự thay đổi rõ rệt, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Đảng bộ tiếp tục được trưởng thành, phát triển về số lượng, tổ chức vững mạnh, chất lượng đảng viên được nâng lên. Tuy vậy, phong trào còn dàn trải, chưa có mặt nào xuất sắc, trở thành điển hình của huyện. Là một xã thuần nông nhưng việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất để trở thành nền sản xuất

hàng hóa vẫn còn chậm, chưa cao. Trong 10 năm tiếp tục đổi mới, Đảng bộ Văn Xá cũng trải qua những bước thăng trầm. Từ năm 1995 đến 1998 công tác xây dựng Đảng chưa được chú trọng thường xuyên, việc quản lý đảng viên nhất là đối với một số đồng chí có chức, có quyền còn lỏng lẻo nên đã có một số đảng viên sai phạm nghiêm trọng làm mất cán bộ, lòng tin của nhân dân bị giảm sút, phong trào bị lắng xuống.

Nhờ có truyền thống đấu tranh, nội bộ đoàn kết nên chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng bộ đã khắc phục được tồn tại, vực lại được phong trào và dần lấy lại được lòng tin của quần chúng nhân dân như trước. Những thắng lợi mà Đảng bộ và nhân dân Văn Xá đạt được trong thời kỳ đổi mới là tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.



Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các đồng chí đảng viên 40 năm, 50 năm tuổi Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt xã đã nghỉ hưu.

KẾT LUẬN

55 năm qua (1945 – 2000) Đảng bộ Văn Xá đã trải qua các thời kỳ lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường, ngày càng trưởng thành, viết nên trang sử vẻ vang của xã Văn Xá.

Sau khi góp phần cùng toàn dân trong cả nước làm cuộc cách mạng tháng 8-1945 lập nên chính quyền mới, Đảng bộ Văn Xá đã lãnh đạo nhân dân trong xã tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Từ năm 1955 – 1975 Đảng bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Từ năm 1975 – 2000, Đảng bộ lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt từ năm 1986 Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong xã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện làm thay đổi bộ mặt nông thôn nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên nửa thế kỷ ấy nhân dân Văn Xá có 112 người con đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước và sự nghiệp quốc tế cao cả (không kể số liệt sĩ ở thôn Vân Lâm); toàn xã có 43 đồng chí là thương binh để lại một phần xương máu ở chiến trường. Xã đã có một bà mẹ được tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 532 đồng chí đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương các loại, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Từ cái nôi trường tiểu học, trường trung học cơ sở của xã nhà, nhiều thanh niên Văn Xá đã được đào tạo trở thành công nhân, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, sĩ quan quân đội nhân dân, các nhà hoạt động chính trị... đã và đang công tác ở huyện, tỉnh và nhiều miền trên đất nước. Cũng trong hơn năm mươi năm ấy từ một Chi bộ Cộng sản đầu tiên có 11 đồng chí đảng viên nay đã phát triển thành một Đảng bộ vững mạnh với 10 chi bộ và 218 đảng viên, trình độ đảng viên ngày càng được nâng lên đã và đang phát huy cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Từ trong thực tiễn cách mạng, Đảng bộ đã rút ra được những kinh nghiệm sau đây :



Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Xá khóa 24 nhiệm kỳ 2000 - 2005.

1. *Nắm vững đường lối cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, vận dụng linh hoạt sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình cụ thể ở địa phương; từ đó đề ra những nghị quyết, những giải pháp lãnh đạo phù hợp kịp thời.*

- Trong kháng chiến chống Pháp, Chi bộ Đảng xã Văn Xá đã nắm vững đường lối kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện, đường lối chiến tranh nhân dân nên những người Cộng sản Văn Xá đã bám đất, bám dân, tổ chức nhân dân đánh giặc giữ làng biển xã Văn Xá thành căn cứ kháng chiến của huyện. Từ năm 1960 – 1975 Đảng bộ Văn Xá luôn nắm vững tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III và các nghị quyết của Ban Chấp hành TW khóa III, những chủ trương chính sách cụ thể về nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Từ đó Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đi vào làm ăn tập thể, xây dựng cuộc sống mới chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Từ năm 1975 – 1986, Đảng bộ Văn Xá đã nắm vững tinh thần các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ IV và lần thứ V về khắc phục hậu quả chiến tranh,

phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong Nghị quyết các Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, XVI, XVII, XVIII cùng những thành tích đạt được đã chứng minh điều đó. Từ năm 1986 đến năm 2000, Đảng bộ Văn Xá lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới toàn diện trong thời kỳ quá độ đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ; từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Quán triệt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các thời kỳ.

Việc đầu tiên trong công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ chú trọng là việc nâng cao lập trường chính trị, tư tưởng của giai cấp công nhân cho đảng viên. Bài học đau xót năm 1950 về đảng viên cầu an chạy dài, thoái thác nhiệm vụ, bỏ Đảng càng làm cho Đảng bộ phải hết sức coi trọng việc nâng cao lập trường tư tưởng cho đảng viên sau này. Có thời kỳ phong trào gặp nhiều khó khăn, do được nâng cao lập trường chính trị, đại đa số đảng viên vẫn kiên trì khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của mình.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã



Đ/c: LÊ VĂN THỤ
Bí thư Đảng ủy xã Văn Xá



Đ/c: TRẦN VĂN CẤP
Bí thư Đảng ủy xã Văn Xá



Đ/c: CHU VĂN KỶ
Bí thư Đảng ủy xã Văn Xá



Đ/c: CHU VĂN TRÌ
Bí thư Đảng ủy xã Văn Xá



Đ/c: CHU BÁ NGỌC
Bí thư Đảng ủy xã Văn Xá



Đ/c: CHU XUÂN DIU
Chủ tịch UBND xã Văn Xá



Đ/c: TRẦN QUANG PHỦ
Chủ tịch UBND xã Văn Xá



Đ/c: PHẠM NGUYỄN THÂN
Chủ tịch UBND xã Văn Xá

coi trọng việc củng cố và phát triển tổ chức đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ. Từ một chi bộ trong toàn xã trước kia đến nay mỗi xóm đã có một chi bộ, mỗi trường học có một chi bộ là sự phát triển lớn mạnh về tổ chức đảng, đáp ứng được đòi hỏi về nhiệm vụ chính trị ngày càng cao.

Một nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng là việc quản lý giáo dục đảng viên cũng đã được Đảng bộ coi trọng. Việc này thể hiện rõ ở các đợt thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ ở việc kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, ở các đợt lấy ý kiến quần chúng phê bình đảng viên... Kinh nghiệm xương máu cho thấy lúc nào chi bộ buông lỏng việc quản lý đảng viên, coi nhẹ đấu tranh phê bình và tự phê bình thì ở nơi đó đã có những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

3. Đảng bộ Văn Xá đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong xã.

Hệ thống chính trị ở xã bao gồm :

Tổ chức hội đồng nhân dân, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội đều là công cụ của Đảng bộ, tổ chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng bộ. Trong kháng chiến chống Pháp do hoàn cảnh lúc bấy

giờ hệ thống chính trị chưa thật sự đầy đủ về tổ chức; nhưng từ năm 1955 Đảng bộ đã quán triệt các nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những năm đổi mới nên hệ thống chính trị ngày càng lớn mạnh. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, các phong trào “Ba sẵn sàng” của Đoàn thanh niên, “Ba đảm đang” của Hội Phụ nữ đã góp phần quan trọng biến nghị quyết của Đảng bộ thành hiện thực. Trong thời kỳ đầu của sự nghiệp đổi mới, tổ chức Hội đồng nhân dân của xã ngày càng tỏ rõ là cơ quan quyền lực ở địa phương. Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng bộ thành nghị quyết của hội đồng để chính quyền tổ chức thực hiện; đồng thời kiểm tra giám sát hoạt động của chính quyền; lắng nghe ý kiến và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Kinh nghiệm cho thấy thời kỳ nào các đoàn thể hoạt động yếu, hội đồng nhân dân chưa phát huy được quyền lực, UBND buông lỏng điều hành thì phong trào trầm lắng.

Đảng bộ cũng rút ra bài học kinh nghiệm đau xót về việc buông lỏng lãnh đạo chính quyền nên một số cán bộ là đảng viên bị kỷ luật đều là những đảng viên phụ trách các mặt công tác của chính quyền.

4. *Thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng bộ Văn Xá trong 55 năm qua đã thực sự vì dân, dựa vào dân để vận động cách mạng.*

Càng ngày Đảng bộ càng hiểu sâu sắc hơn dựa vào dân, lấy dân làm gốc không có nghĩa là lấy dân làm phương tiện để vận động cách mạng mà phải thực sự xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân để vận động và tổ chức nhân dân. Trong kháng chiến chống Pháp những người cộng sản Văn Xá đã làm cho dân hiểu phải đánh giặc giữ làng thì mới sống nổi. Vì vậy nhân dân đã đùm bọc che chở cho cán bộ đảng viên và cùng với cán bộ đảng viên đánh giặc. Từ những năm 1955 – 1975 Đảng bộ lại tuyên truyền giáo dục để nhân dân hiểu rõ chỉ có con đường vào làm ăn tập thể thì mới thoát khỏi bị bóc lột và nghèo nàn. Đảng bộ cũng đã giáo dục vận động nhân dân thấm nhuần câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà từ đó dân đã sẵn sàng hy sinh cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm đổi mới Đảng bộ lại tiếp tục thuyết phục vận động và tổ chức nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Từ năm

2000, Đảng bộ thực hiện tư tưởng dân vận của Hồ Chủ tịch và lãnh đạo chính quyền thực hiện quy chế dân chủ thì nhân dân càng tin tưởng, ra sức phát huy tiềm năng của mình xây dựng cuộc sống mới. Thực tế cho thấy khi nào, chi bộ nào không làm tốt công tác vận động quần chúng thì phong trào ở đó không phát triển mạnh mẽ được.

Những kinh nghiệm trên đã được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ Văn Xá hơn nửa thế kỷ qua. Nó là những nhân tố quyết định sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ, nhân tố quyết định hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ. Những bài học này còn nguyên giá trị để Đảng bộ vận dụng trong công tác lãnh đạo ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những bài học học còn rất bổ ích cho các thế hệ đảng viên trong Đảng bộ mai sau.



Ban chỉ đạo và biên tập Lịch sử Đảng bộ xã Văn Xá.

Phụ lục 1

MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG 55 NĂM QUA CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ VĂN XÁ

9-1945: Xã Văn Xá được thành lập gồm 4 thôn: Vân Lâm, Đặng Xá, Chanh Thôn, Điền Xá và một xóm Đồng Bò.

8-1947: Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xã Văn Xá được thành lập.

20-5-1950: Giặc Pháp chiếm đóng quê hương, Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân Văn Xá đoàn kết đứng lên chiến đấu bảo vệ xóm làng.

9-10-1950: Du kích xã Văn Xá phục kích dùng đòn gánh đánh giặc tước súng giặc để tự trang bị cho mình.

5-1952: Du kích xã Văn Xá phối hợp cùng bộ đội địa phương huyện phục kích đánh địch giành thắng lợi lớn ở miếu Bồng Bà (Đặng Xá).

9-1952: Văn Xá đã trở thành khu du kích, là nơi trú chân của cơ quan Huyện ủy và Huyện đội Kim Bảng.

7-1954: Quê hương được giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Văn Xá thực hiện cải cách ruộng đất, đẩy mạnh sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh.

5-1959: Nhân dân Văn Xá đã đi vào làm ăn tập thể. 7 hợp tác xã bậc thấp đã được thành lập ở các thôn.

11-1960: Đảng bộ xã Văn Xá được thành lập.

Từ tháng 8-1964: Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Văn Xá chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3-1977: Sáp nhập hợp tác xã nông nghiệp ở các thôn thành một hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, có tên là Hợp tác xã nông nghiệp Văn Xá.

9-1979: Xây dựng xong trường cấp I-II cao tầng cho con em học tập bằng tiền của và công sức của nhân dân tự đóng góp. Đây là ngôi trường đầu tiên của huyện Kim Thanh.

11-1986: Thôn Vân Lâm tách khỏi xã Văn Xá về thị trấn Quế.

Từ năm 1986: Nhân dân Văn Xá bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới: Thực hiện Chỉ thị khoán 10 của Bộ Chính trị trong sản xuất nông nghiệp.

Từ năm 1990 đến năm 2000: Nhân dân Văn Xá tiến hành đổi mới toàn diện thu nhiều thắng lợi mới: Các công trình để phục vụ đời sống và sản xuất như điện, đường, trường, trạm, nước sạch đã hoàn thành. Hai thôn đã đạt danh hiệu Làng văn hóa. Bộ mặt nông thôn đổi mới toàn diện, hướng về mục tiêu dân giàu, xã mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phụ lục 2

THỐNG KÊ TỘI ÁC CỦA GIẶC PHÁP TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN (1946 – 1954)

STT	Tên thôn	Tội ác của giặc Pháp
1	VÂN LÂM	- Năm 1952: Địch đốt chùa Vân Lâm. - Năm 1953: Địch ném bom, bắn đại bác làm chết 10 người, có gia đình chết 3 người.
2	CHANH THÔN	- Giặc Pháp ném bom năm 1949 và trận càn tháng 8 năm 1953, làm chết 25 người, bị cháy, đổ 30 nóc nhà.
3	ĐIỀN XÁ	- Tháng 8 năm 1953: Giặc Pháp đốt cháy chùa Diên và 10 nóc nhà của dân.
4	ĐẶNG XÁ	- Chiều 2-7-1954: Giặc Pháp ném bom làm chết 20 người, cháy 40 nóc nhà, có gia đình chết cả nhà.

Phụ lục 3

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TRONG 30 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ CỦA XÃ VĂN XÁ (1945 - 1975)

- 1 Huân chương Độc lập
- 2 Huân chương thành đồng Tổ quốc
- 688 người được khen thưởng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

*** Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp :**

- 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
- 12 Huân chương Kháng chiến hạng Ba
- 44 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất
- 77 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì
- 45 Bằng khen về thành tích kháng chiến chống Pháp các loại.

*** Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ :**

- 29 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất
- 67 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì
- 188 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba
- 93 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất
- 71 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Hai
- 61 Bằng khen về thành tích kháng chiến chống Mỹ các loại.

Phụ lục 4

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ VÀ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ XÃ VĂN XÁ QUA CÁC THỜI KỲ

STT	Họ và tên	Từ năm	Đến năm
1	CHI BỘ GHÉP XÃ	1945	1946
2	LÊ VĂN TÁI	8-1947	5-1950
3	TRẦN BÌNH, HOÀNG VĂN PHIÊN	6-1950	10-1950
4	PHẠM VĂN ƯỚC	11-1950	12-1950
5	NGUYỄN TRẮC LANH	1-1951	12-1951
6	ĐỒNG CHÍ DOãn, HUY, THỂ	1-1952	12-1952
7	TRẦN CẤP	1-1953	5-1955
8	VŨ VĂN VŨNG	6-1955	8-1955
9	BÙI VĂN LIÊM	9-1955	11-1956
10	TRẦN CẤP	12-1956	8-1957
11	LÊ VĂN THỰ	9-1957	10-1965
12	CHU VĂN TRÌ	11-1965	6-1974
13	LÊ TIẾN Y	7-1974	8-1977
14	LÊ VĂN THỰ	9-1977	12-1982
15	NGUYỄN VĂN KHIÊM	1-1983	5-1988
16	CHU VĂN KỶ	6-1988	12-1995
17	CHU BÁ NGỌC	1-1996	Đương chức

Phụ lục 5

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH XÃ VĂN XÁ QUA CÁC THỜI KỲ

STT	Họ và tên	Từ năm	Đến năm
1	TRẦN ĐĂNG CHÍ	1946	1949
2	TRẦN QUANG ĐỖ	1950	1-1952
3	TRẦN CẤP	2-1952	12-1952
4	TRẦN QUANG ĐỖ	1-1953	10-1953
5	TRẦN VĂN HOẠT	11-1953	3-1955
6	PHẠM VĂN ĐÀ	4-1955	12-1956
7	BÙI VĂN LIÊM	1-1957	8-1958
8	CHU KIM LUNG	9-1958	6-1960
9	CHU VĂN TRÌ	7-1960	11-1965
10	LÊ TIẾN Y	12-1965	6-1973
11	NGUYỄN VĂN LỰU	7-1973	10-1981
12	NGUYỄN VĂN KHIÊM	11-1981	11-1982
13	TRẦN QUANG PHŨ	12-1982	6-1988
14	DƯƠNG VĂN HUẾ	7-1988	6-1995
15	CHU TẬP CHỨC	7-1995	11-1997
16	PHẠM NGUYỄN THẤN	12-1997	10-2001
17	CHU XUÂN DIU	11-2001	Đương chức

MỤC LỤC

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ VĂN XÁ 1945 – 2000

Trang

* Lời giới thiệu	3
* Phần mở đầu :	
Tình hình tự nhiên, kinh tế và truyền thống yêu nước của nhân dân xã Văn Xá	6
* Phần một :	
Đảng bộ và nhân dân xã Văn Xá trong chín năm kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954	19
* Phần hai :	
Phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Văn Xá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam 1954 – 1975.	57
* Phần ba :	
Tổ quốc hòa bình thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.	101
* Phần bốn :	
Đảng bộ và nhân dân Văn Xá trong công cuộc đổi mới 1986 – 2000	119
* Kết luận :	153

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN VĂN XÁ 1945 – 2000

Chịu trách nhiệm xuất bản toàn tập :

CHU BÁ NGỌC: Bí thư Đảng ủy xã

VŨ VĂN THUẬN: Phó Bí thư Đảng ủy xã

CHU VĂN DIU: Chủ tịch UBND xã

Sưu tầm tư liệu và biên soạn :

Giai đoạn 1945 – 1975 :

NGUYỄN TRẮC LANH và **NGUYỄN TRÍ TUỆ**

Giai đoạn 1975 – 2000 :

LÊ TRỌNG ĐẰNG và **CHU VĂN THỈNH**

Duyệt bản thảo :

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ VĂN XÁ

In 250 cuốn khổ 13 x 19cm, tại Nhà in Hà Nam - Số 29 -
Quốc lộ 1A - P. Quang Trung - TX. Phủ Lý - Hà Nam.
Giấy phép xuất bản số: 25/GPXB của Sở VH TT Hà Nam cấp.

In xong nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2003.